



## **HOÀNG KIM PHỤNG – TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA CHI ĐỘI 6A2**

Tuổi học trò của em là những năm tháng vui vẻ và hạnh phúc. Vì được đến trường, được học biết bao điều hay. Vì được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của ông bà bố mẹ. Vì được làm quen, vui chơi cùng biết bao người bạn tuyệt vời. Tập thể lớp 6A2 chúng em cũng vậy, tuy chúng em mới học cùng nhau được hơn 1 năm nhưng các bạn rất đoàn kết, hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, bạn nào cũng học rất chăm chỉ, thành tích học tập rất đáng khen. Nhưng để

có kết quả học tập tốt đó, chúng em đã rất vất vả siêng năng rèn luyện và hơn hết người giúp đỡ chúng em chính là lớp trưởng - bạn Hoàng Kim Phụng.

Dù học online rất khó để nói chuyện với nhau nhưng bạn Phụng vẫn luôn niềm nở nói chuyện với mọi người trong lớp, bạn luôn mở đầu bằng những câu chuyện vui tươi, dí dỏm, nhờ đó các bạn cùng dần thân thiết hơn với nhau. Phụng là một lớp trưởng rất gương mẫu, mỗi lần vào lớp, bạn luôn xuất hiện với bộ đồng phục của trường và khăn đỏ ngay ngắn. Phụng là một cô gái rất tốt bụng và xinh xắn luôn hết mình giúp đỡ mọi người. Vóc người bạn thanh mảnh, duyên dáng. Nét duyên dáng đi liền với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dịu dàng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy luôn làm em nghĩ đến hình ảnh một vầng trăng tròn đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

Mỗi lần các bạn trong lớp có khúc mắc gì bạn ấy luôn là người giúp đỡ đầu tiên. Từ đầu năm học đến giờ, bạn luôn hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điểm số các bài thi của bạn luôn vượt trội hơn so với các bạn trong lớp, nhưng không vì thế mà bạn có tính tự kiêu mà luôn chăm chỉ giữ vững thành tích đó. Tất cả bạn bè trong lớp đều rất yêu quý Phụng. Kỹ năng tính toán và viết văn của Phụng rất “đỉnh”, khi nghe bạn trình bày về bài văn của mình, em và cô giáo không khỏi ngỡ ngàng nghĩ rằng đây là bài viết của một học sinh lớp 6, bài văn đó thật sự rất hay từ đó mà

em đã luôn cảm thấy ngưỡng mộ bạn. Đặc biệt là khi bạn thuyết trình với giọng điệu ấm áp và những lần nhấn mạnh vào vấn đề đưa ra trông bạn như một phát thanh viên thực thụ, lắng nghe những bài thuyết trình đó bạn truyền cảm hứng cho chúng em thấy thích thú hơn về những môn học. Ngoài dành thời gian cho việc học tập, Phụng luôn hưởng ứng rất nhiều phong trào của trường hầu như hoạt động nào của trường tổ chức bạn cũng tham gia. Với tính cẩn thận và sự chuẩn bị chu đáo, Phụng luôn đạt giải cao trong những cuộc thi đó.

Hoàng Kim Phụng là một người bạn rất tuyệt vời đối với chi đội lớp 6A2, chúng em luôn coi bạn là tấm gương sáng để học tập. Em mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để chúng em có thể đến trường gặp bạn bè và thầy cô giáo kính mến./.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**